

## แสงสว่างอันสดใส เสนอด้วยปัญญาไม่มี

ปีที่ 15 ฉบับที่ 137 ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2556

### สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555



เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักฯ ดร.มยุรี ททรัพย์เที่ยง อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขำ รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากร ให้การต้อนรับ



#### จัดมุมอาเซียนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านวังศรีทอง จังหวัดสระแก้ว



เมื่อวันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2556 ดร.มยุรี ททรัพย์เที่ยง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร เดินทางไปจัดมุมห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังศรีทอง จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักฯ ได้นำหนังสือ และสื่อประกอบการเรียนไปจัดวาง เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า





## คัดเลือกหนังสือเก่าใช้ประโยชน์ต่อ

จากการที่สำนักวิทยบริการฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจมาคัดเลือกหนังสือเก่าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อ มีหน่วยงานหลายแห่งติดต่อขอคัดเลือกหนังสือมากมายได้แก่

1. โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
2. โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
3. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
4. วัดม่วงชุม หมู่ที่ 8 ตำบลไม้ดัด อ.บางระจัน จ. สิงห์บุรี
5. ผศ.ปวีร์นุช พิริยเศรษฐ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## หนังสือคัดเลือกจาก Book Fair มาแล้ว ต้องการใช้ด่วนติดต่อได้ที่ห้องสำนักงานฯ ชั้น 1



ขณะนี้หนังสือที่อาจารย์ และนักศึกษาได้ทำการคัดเลือกจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ในงาน Book Fair เมื่อวันที่ 13 – 15 มิ.ย. 56 นั้น ได้จัดส่งมาไว้ที่สำนักวิทยบริการฯ เป็นบางส่วนแล้ว กำลังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจรับ ทำลงฐานข้อมูล และการทำปก

อาจารย์ นักศึกษาท่านใด ต้องการใช้นี้หนังสือเพื่อการค้นคว้าแบบเร่งด่วน สามารถติดต่อขอดูรายชื่อหนังสือได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ทางเข้าสำนักวิทยบริการฯ และแจ้งรายชื่อหนังสือเพื่อทำเข้าสู่ระบบได้ที่ห้องสำนักงาน ชั้น 1 ค่ะ



## โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การรู้สารสนเทศ ทักษะจำเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 56 สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมให้ความรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรู้สารสนเทศ ทักษะจำเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ให้กับนศ. ปี 1 มรภ.เทพสตรี วิทยาเขตศูนย์สิงห์บุรี โดยให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการส่วนต่างๆ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ OPAC และการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกิจกรรม Library Tour โดยมี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักฯ และบุคลากรให้การต้อนรับ และอบรมกิจกรรมดังกล่าว

